
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 123  —  123. mál.

Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um Villinganesvirkjun og Skatastaðavirkjun.

Frá Rannveigu Guðmundsdóttur.

1. Hefur verið sótt um rannsóknarleyfi fyrir Skatastaðavirkjun?
2. Hver er staða mála varðandi Villinganesvirkjun annars vegar og hins vegar Skatastaða-

virkjun? 


